



ที่ สน ๐๐๑๙.๔/ว ๑๔๕๕๑

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. ดีเด่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดีเด่น
ระดับจังหวัด

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๐๐๑๙.๔/ว ๓๔๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ.
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดได้แจ้งแนวทางการบริหารการจัดการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.) โดยให้อำเภอพิจารณาคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอำเภอ ที่มีผลการส่งเสริมสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดีเด่น ปี ๒๕๖๐ แจ้งรายชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล
ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. ดีเด่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ประเภทละ ๑ คน/๑ แห่ง ส่งให้
จังหวัดพิจารณาคัดเลือก แล้วรายงานผลให้กรมการพัฒนาชุมชน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการส่งเสริมสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดีเด่น ระดับจังหวัด
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามประกาศจังหวัดสกลนคร (สิ่งที่ส่งมาด้วย) จึงขอความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกดังกล่าว ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้ทราบโดยทั่วกัน และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู
เกียรติ จังหวัดได้จัดทำใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้จัดเก็บข้อมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และโล่
รางวัลให้กับผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. ดีเด่น โดยจะดำเนินการมอบในวันจัดกิจกรรมนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนต่อสาธารณชน ระดับจังหวัด ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสกลแกรนด์-
พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ ขอให้อำเภอมอบหมายพัฒนาการอำเภอที่มีผู้ได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณ ได้แจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับมอบใบประกาศและโล่รางวัล โดยให้
รายงานตัว เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ตามวันและสถานที่ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

โทร./โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๕๕๔

“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้”